

T sách thực Câu lạc bộ sách miễn phí cho sinh viên tại Ký túc xá phía tây thành phố Đà Nẵng sau hơn 2 năm hoạt động đã có khoảng 400 tủ sách, đón bạn đọc vào từ tháng 6 hàng tuần.



Các bạn sinh viên chọn sách cần thiết ký túc xá phía tây thành phố. Ảnh: C.D

Vào những dịp cuối tuần, sân Ký túc xá phía tây (phòng Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) nhộn nhịp vì hoạt động của tủ sách, mượn sách của sinh viên. Tại đây các bạn đọc trao đổi, chia sẻ những câu chuyện, những bài học trên giảng đường và cuộc đời là kinh nghiệm chọn mua sách hay. Vì vậy những bạn mới tham gia lần đầu, tình nguyện viên sẽ hướng dẫn khu vực các loại sách, báo, giáo trình.

Ý tưởng ra đời Câu lạc bộ sách miễn phí cho sinh viên bắt đầu từ câu chuyện của anh Trần Văn Ngôn, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên của Ký túc xá thành phố Đà Nẵng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ sách miễn phí cho sinh viên. Năm 2014, anh Ngôn nghỉ làm tại Đà Nẵng về quê chăm sóc bố mẹ và anh trai bệnh tật.

Những khi trống trải, không tìm được một công việc như ý, anh bắt đầu cảm thấy áp lực stress. Một lần tình cờ đọc cuốn sách "Quảng gánh lo âu và vui sống" của nhà văn Dale Carnegie trên mạng, anh có thêm niềm tin và hy vọng. Sau đó, anh quyết định làm việc tại Ký túc xá thành phố Đà Nẵng.

Nhận thấy việc có tủ sách có thể thay đổi bản thân mình, anh quyết định thành lập một câu lạc bộ về sách, nhằm nâng cao thói quen đọc sách của sinh viên, giúp các bạn rèn luyện kỹ năng đọc hiểu sách báo, tài liệu học tập. Cuộc đời qua đó, sinh viên sẽ tạo mối quan hệ gắn bó, gần gũi hơn vì sách, coi sách như người bạn không thể thiếu trong học tập và công việc.

Sau nhiều lần, anh và nhóm tình nguyện viên tích cực quyên góp được 103 tủ sách. Và nay, sau hơn hai năm đi vào hoạt động, đã có 400 tủ sách với nhiều thể loại khác nhau như: văn hóa nghệ thuật, kỹ năng, truyền và thực, giáo trình cho sinh viên, báo và tạp chí, tài liệu tham khảo, sách về danh nhân... Anh Ngôn chia sẻ, có khi các anh phải thức đêm tận khuya vì sắp xếp các tủ sách và mượn sách rất đông. Trung bình mỗi đêm có hơn 100 sinh viên mượn sách, trao đổi sách tại chỗ, 40 người mượn về phòng. Bởi thế anh và các tình nguyện viên luôn cố gắng duy trì câu lạc bộ trong các năm qua.

Ngoài ra, anh Ngôn còn phối hợp với các tình nguyện viên tích cực quyên góp hơn 100 cuốn sách giáo khoa, sách

tham khảo tiểu học n THPT và dùng các học tập gì về các Mái m tình thng 1-6 tnh k Lk. Anh Ngôn cho bit trong tháng 9 tì, Câu lc b s t chc ngày hi c sách cho nhng ngi yêu sách ngay tì ký túc xá vì nhieu hot ng phong phú nh: trng bày, gii thiù sách, tng sách cho sinh viên có hoàn cnh khó khn và cho mn sách.

"Mình mong mun vì hot ng din ra hng tun này, sinh viên s duy trì c thói quen c sách và chia s nhng cun sách n vì ngi thân, bn bè ca mình. Vì mi cun sách mà các bn chuyn tay nhau u mang mt ý nghĩa ln i vì nhng ngi t chc trong câu lc b", anh Ngôn bày t.

Trn Th Ngc Ly (sinh viên Khoa Ng vn, Trng i hc S phm - i hc à Nng) chia s, hng tun bn và nhng ngi cùng phòng li ra sân ký túc xá mn sách c. Nhieu sinh viên khác cng mong mun có c mt "d án" c sách nh th này ký túc xá trng mình.

Bn Phm ình Gia Khiêm (Khoa Tìng Anh, Trng i hc ông Á) cho bit ây là hot ng ý nghĩa i vì sinh viên, không ch to iu kin sinh viên c c sách min phí mà còn là ni sinh viên các trng giao lu, hc hi kinh nghim hc tp ca nhau. "Hot ng này rt b ích, mình c c nhieu cun sách hay, phù hp vì ngành hc. Ngoài ra hot ng còn giúp mình làm quen c nhieu bn bè mi", Gia Khiêm tâm s.

T khi a vào hot ng n nay, có mt iu may mn là t sách ã tng lên c v s lng ln cht lng. Trong tng lai, các tình nguyên viên mong mun t sách s n vì nhng trung tâm bo tr ngi già, ngi neo n h c c, c lng nghe vui bun ca cuc sng qua mi trang sách.

Ngun: <http://baodanang.vn>